



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

10 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ค่าเสี่ยงภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, thaigov, newtv, thecoverage, acnews, thailandplus, thebangkokinsight, prd., ch3plus)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงในสังกัด สร. ว่า ได้กำชับในที่ประชุมให้เร่งดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่ สร. ขอให้ ครม. อนุมัติสนับสนุนในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา เช่น การดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษของพยาบาลทั่วประเทศ การอนุมัติงบกลาง 2,955.95 ล้านบาทเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโรคโควิด 19 ระหว่างเดือน ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนกลุ่มนอกสิทธิบัตรทอง

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวว่า ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ที่ ครม.เพิ่งอนุมัติล่าสุด จะเบิกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งในและนอกสังกัดที่ยังตกค้างของเดือน ก.ค. 64 - พ.ค.65 และมิ.ย. 65 อีก 15 วัน จำนวน 253,713 คน โดย สร. ได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณ เพื่อขอปรับจัดสรรงบประมาณค่าเสี่ยงภัยตามที่ ครม.ได้อนุมัติแล้ว คาดว่าจะได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ก.ย. นี้ ส่วนค่าตอบแทนครึ่งเดือนหลังของ มิ.ย. 65 จนถึง ก.ย. 65 จะทำข้อเสนอขอรับการจัดสรรจากงบประมาณปี 2567 ต่อ ครม.ชุดใหม่ต่อไป

2. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus

- ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สร. มีการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ของ อภ. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนจาก อย. พร้อมกันนี้ภาคีเครือข่ายหลายประเทศได้ไว้วางใจมอบหมายให้ อภ. เป็นฐานการผลิตวัคซีนโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งในช่วงแรกจะเน้นการใช้ให้เพียงพอสำหรับภายในประเทศก่อนใช้เชิงพาณิชย์



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สบช.แก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. กล่าวว่า สบช. เสนอให้ผลิตบุคลากรสาธารณสุข ทั้งพยาบาลและแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกับนโยบายสามหม้อ ส่วนการเตรียมความพร้อมสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ของ สบช. เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีนักศึกษาเข้ามาแล้ว จากนั้นไป สบช.จะเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ผลิตแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักการสาธารณสุข หล่อเลี้ยงระบบสาธารณสุขทั่วประเทศ มีโรงพยาบาลในสังกัด สร.เป็นโรงเรียนแพทย์สำหรับฝึกทำงาน ซึ่งจะช่วยคลี่คลายปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

สร. โชว์ 5 ผลงานเด่น รับการตรวจประเมินรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ปี 2566

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, acnews, thaitodaynews)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เผย สป.สร. เป็น 1 ใน 3 ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณสมบัติที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบสร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศ สร้างสรรค์ผลงานจนมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอ 5 ผลงานเด่น ได้แก่ 1.หมอพร้อม 2.Health Data Center : HDC 3.ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 4.การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ Sky Doctor และ 5.องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ AA ถึง 4 ปีซ้อน

ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการขับเคลื่อนดูแลรักษาโรคเด็กระดับชาติ วันที่ 9-11 ส.ค. 2566 ว่า เป็นการริเริ่มการบูรณาการการขับเคลื่อนการดูแลรักษาโรคเด็กระดับชาติ (Service Plan) ด้านแม่และเด็กในเขตสุขภาพ และยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ การประเมินความ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คุ่มค่าและการตรวจรักษาแบบใหม่ (Precision Child Health) เพื่อนำผลการศึกษาวินิจฉัยส่งมอบต่อผู้กำหนดนโยบายและผลักดันให้เกิดการบริการทางการแพทย์ เข้าไปสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบสุขภาพของประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการดูแลรักษาสุขภาพเด็กกับเครือข่ายสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ</p>	
<p>ชุดตรวจพาราควอต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, Ch7, Thai port, Hfocus, Head Topics)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า พาราควอต เป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้าที่เกษตรกรนิยมใช้เนื่องจากมีราคาถูกและได้ผลดี โดยออกฤทธิ์เผาไหม้เร็ว ทำให้วัชพืชแห้งเหี่ยวและตายได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง ดังนั้นหากเกษตรกรที่ใช้สารนี้โดยไม่มีการป้องกันหรือบริโภคอาหารที่มีการตกค้าง อาจเกิดภาวะความเป็นพิษ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาชุดทดสอบพาราควอตตกค้างในผักและผลไม้สด วิธีใช้งานง่ายคล้าย ATK สะดวก ให้ผลรวดเร็ว เตรียมเปิดให้ผู้สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อผลิตจำหน่ายให้ประชาชน หน่วยงานใช้ตรวจสอบความปลอดภัยผักผลไม้เบื้องต้น เพื่อคุ้มครองประชาชนด้านสุขภาพ</p>	-
<p>อย.ร่วมขับเคลื่อนเกลือเสริมไอโอดีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, The Reporters, Thailand plus, The Bangkok Insight)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการอย. เปิดเผยว่า อย. ได้เฝ้าระวังเกลือและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง สุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เพื่อให้คนไทยได้รับไอโอดีนเพียงพอและเหมาะสม ช่วยลดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของประเทศไทย พร้อมแนะผู้บริโภคเลือกซื้อเกลือเสริมไอโอดีน ให้ดูฉลากและมีเลข อย.</p>	-
<p>นัดพิจารณาคดีออกกฎกระทรวง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- ศาลปกครองกลางนัดพิจารณาคดีครั้งแรก หมายเลขดำที่ ส.1/2564 ระหว่าง น.ส.อัญชุลี ลักษณะอำนายพร กับผู้ฟ้องคดีรวม 56 คน, รวม.สธ.กับพวกรวม 4 คน คดีพิพาทเกี่ยวกับการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 419) พ.ศ.2563 ออกตามความใน พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 3) ที่กำหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นสารพิษตกค้าง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเสียหาย</p>	-
<p>รัฐบาลสนับสนุนงานวิจัยเห็ดช้ควาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, fm911bkk, thebetter, spacebar, mcot, thebangkokinsight, INN)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติ ร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากเห็ด และกำหนดพื้นที่ทดลองปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชเห็ดช้ควาย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยการผลิตมอร์ฟิน และยาด้านซึมเศร้า หากประสบความสำเร็จจะนำไปสู่การพัฒนาการรักษาโรคได้เองในประเทศ ลดพึ่งพาการนำเข้า รองรับความต้องการยารักษาผู้ป่วยที่มากขึ้นตามสถานการณ์ผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตในไทย ซึ่งระหว่างปี 2558 - 2563 มีผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าเข้ารับการรักษาถึง 1,758,861 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วย</p>	-
<p>สธ. มอบรางวัลผลงานวิชาการและหน่วยบริการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดดีเด่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, INN, thailandplus)</p> <p>- นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.สนง.เลขาธิการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 6 รางวัล และรางวัลศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมดีเด่น 42 รางวัล ในงานประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและสร้างต้นแบบระบบบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน</p>	-
<p>เตือนระวังโรคฝีดาษลิงระบาดในไทยรุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>- รศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ไวรัสเอมพอกซ์อาจกลั้ระบาดระลอกใหม่ เพราะ WHO ยกเลิกให้เป็นโรคฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขเสมือนลดความสำคัญของโรคลง ส่งผลให้หลายประเทศมีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการเฝ้าระวังประเทศที่มีการระบาดในประเทศ ซึ่งปัจจุบันเชื้อไวรัสเอมพอกซ์ปรับตัวอยู่กับคนได้ดีขึ้น และติดต่อกันคนสู่คนได้ง่ายผ่านการสัมผัสสัมผัส ดังนั้นหากไม่มีมาตรการป้องกันโอกาสเกิดการระบาดระลอกใหม่ที่รุนแรงมากกว่าเดิม</p>	-
<p>สถานการณ์โรคไต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์)</p> <p>- องค์กรแพทย์และเครือข่ายผู้ป่วยโรคไต จัดเวทีสนทนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ สิ่งท้าทายและข้อเสนอระบบทดแทนไตของไทยในปัจจุบันและอนาคต เพื่อทบทวนและฉายภาพสถานการณ์โรคไตในปัจจุบัน ตลอดจนระบบการรักษา และร่วมกันแสวงหาข้อเสนอเชิงนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในปัจจุบันและอนาคต ในการนำเสนอต่อพรรคการเมืองหรือรัฐบาลชุดใหม่เพื่อขับเคลื่อนเป็นทิศทางระดับประเทศ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.ปิยะธิดา จึงสนาม รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การล้างไตผ่านทางช่องท้องเป็นความท้าทายอย่างมากต่อการดูแลผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย และยังเกี่ยวข้องกับงบประมาณของประเทศ เพราะประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงไทยจะต้องมุ่งเน้นไปที่การให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองที่บ้านได้ โดยต้องสนับสนุนให้ผู้ป่วยเลือกการล้างไตผ่านทางช่องท้องที่ทำได้เองที่บ้านให้มากขึ้น แต่ต้องไม่ใช่เป็นการบังคับ</p> <p>- นายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย แสดงความเห็นที่เห็นว่า จำนวนผู้ป่วยไตระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาทดแทนไตที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้พยาบาลมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยซึ่งฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เลือกวิธีนี้ ทำให้หน่วยไตเทียมต้องรับภาระเพิ่มขึ้น บุคลากรเกิดภาวะหมดไฟ และลาออกมากขึ้น ทั้งนี้ หากผู้ป่วยโรคไตเลือกวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องเพิ่มขึ้น อาจจะทำให้วิธีล้างไตผ่านทางช่องท้องถูกยกเลิกจากสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะกระทบผู้ป่วยที่เลือกรักษาด้วยวิธีนี้</p>	
<p>งานวิจัยแผ่นปิดกะโหลกศีรษะไทเทเนียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ สก๊อปพิเศษ</p> <p>- ผศ.ดร.จรรยาพร ศรีศศลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า สวรส. ร่วมกับทีมวิจัยจากบริษัท เมติคูลี่จำกัด และคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการแผ่นปิดกะโหลกศีรษะไทเทเนียมเฉพาะบุคคล ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับผู้ป่วยกะโหลกศีรษะยุบในการศึกษาวิจัยทางคลินิกแบบหลายสถาบัน เพื่อศึกษาและทดสอบสมรรถนะของแผ่นปิดกะโหลกฯ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลของเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับสากล และเพื่อประเมินความปลอดภัยในการใช้งาน ต้นทุน คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งเป้าหมายทั้งเชิงพาณิชย์ ช่วยลดการพึ่งพานวัตกรรมจากต่างประเทศ และเชิงนโยบายเพื่อผลักดันไปสู่สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77ข่าวเด็ด</p> <p>- นพ.ธราพงษ์ กัปกโก นพ.สสจ.สระแก้ว เปิดเผยผ่านไลน์กรู๊ปสื่อมวลชน สสจ.สระแก้ว ถึงความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นชายไทย อายุ 42 ปีป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 24 ก.ค.66 ที่ผ่านมา และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 ส.ค.66 โดยผู้ป่วยมีภาวะอ้วน มีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง จึงขอให้ประชาชนสำรวจทำลายแหล่งน้ำเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว โดยกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงคือนักเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 โดย สสจ.ลำพูน รายงานข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 2566 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 159 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราการป่วยอยู่ในลำดับที่ 62 ของประเทศ และลำดับที่ 8 ของเขต พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้นำในทุกระดับสื่อสารไปยังประชาชนถึงความเสี่ยงและรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค</p>	-
<p>ประชุมเชิงปฏิบัติการ EMS DAY</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.พิทยา หล้าวงศ์ รองนพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ EMS DAY เพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิชาการด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยแก่เครือข่ายกู้ชีพทุกอำเภอ จ.แม่ฮ่องสอน ให้บุคลากรการแพทย์และเครือข่ายทุกระดับ มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือประชาชน ณ จุดเกิดเหตุ สามารถให้บริการผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน</p>	-